



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๓๐๐๐

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/- วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุมการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ให้นักศึกษายืมเรียน

เรียน หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และเห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ให้นักศึกษายืมเรียนเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย ในการยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ให้นักศึกษายืมเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๒๑๑๐/๒๕๖๕ ร่วมประชุมพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทยา ศิริคุณ)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ที่ ๒๑๑๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ  
ในการยื่นอุทธรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา แก่นักศึกษาที่มี  
ฐานะยากจน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ และเห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากทาง  
มหาวิทยาลัย โดยการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) ให้แก่นักศึกษาที่ยื่นเรียน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ  
จากทางมหาวิทยาลัย ในการยื่นอุทธรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี	กรรมการ
นางดาวดล สวัสดิ์ลิลาพันธ์	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑. อำนวยความสะดวก ส่งการ และติดตามผลการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย  
๒. พิจารณากลับกรองผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ  
ในการยื่นอุทธรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)

๒. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ระดับคณะ/วิทยาลัย

รองคณบดี/รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา	ประธานกรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรทุกหลักสูตร	กรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษา	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานหรือผู้แทนที่คณบดี/ผู้อำนวยการแต่งตั้ง	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาในสังกัดที่เห็นสมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือ จากทาง  
มหาวิทยาลัย ในการยื่นอุทธรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบ  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรุต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรสาขาวิชา	ผลการเรียน เทอมล่าสุด	ผลกาเรียน เฉลี่ยสม	คอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	รายได้รวมของ ครอบครัวว ปีละ (บาท)	เหตุผลผลความจำเป็นที่ยืมอุปกรณ์การเรียน การลออนออนไลน์ (แท็บเล็ต)
1	นางสาวอริสา ยุทธโกศา	วิศวกรรมสำรวจ ชั้นปี 2	2.82	2.81	ไม่มี	150,000	ต้องการใช้ในการเรียนเพราะว่าเสียค่าใช้จ่าย จากกานปรีนเอกสารมาก
2	นางสาวนาบีลา ต้อเลาะ	วิศวกรรมสำรวจ ชั้นปี 2	2.35	2.3	ไม่มี	105,000	เพื่อใช้ในการทำงานและจัดสื่อออนไลน์ต่างๆ จากงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย
3	นางสาวอัญมณี วัชรวานนท์	วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี 2	3.44	3.7	ไม่มี	90,000	เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ และทำการบ้านค่ะ
4	นางสาวอัจฉริมา บริรักษ์	วิศวกรรมโทรคมนาคม ชั้นปี 2	3.16	3.36	ไม่มี	96,000	ไม่มีคอมพิวเตอร์
5	นายเดวิด คอนราต	วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปี 2	3.31	3.06	มี	50,000	คอมพิวเตอร์เก่าแล้วคิดว่าจะได้ทำงานต้อง เปิดตั้งไว้ก่อนถึง10นาทิจึงจะทำงานได้

สรุปรายชื่อนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หลักสูตรสาขาวิชา	ผลการเรียน เทอมล่าสุด	ผลการเรียน เฉลี่ยสะสม	คอมพิวเตอร์แท็บ เล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	รายได้รวมของ ครอบครัวว่า ปีละ (บาท)	เหตุผลผลความจำเป็นที่ยืมอุปกรณ์การเรียน การสอนออนไลน์ (แท็บเล็ต)
6	นายณัฐพล รอนนวล	วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ชั้นปี 2	2.16	2.16	ไม่มี	90,000	เนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินเพียงพอ มีค่าใช้จ่ายให้กับพี่สาวที่กำลังเรียนอยู่ ชั้น ป.ตรี ส่วนน้องไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอ ทำให้ไม่มีแท็บเล็ตเรียนงาน หลายงานไม่สามารถเอื้อมถึงทำให้ลำบากต่อการทำงานและการเรียนมีความจำเป็น เพื่อการเรียนที่ทันสมัยและการทำงานที่มีความทันสมัยและการนำเสนอในงานในชั้นเรียนรวมไปถึงระบบที่ต้องใช้กับเทคโนโลยีใหม่ๆในการทำงานด้านต่างๆ รวมทั้งความสะดวกในดาวน์โหลดและการเรียนที่ควบคู่กับสื่อการสอนที่เป็นอุปกรณ์ออนไลน์